

Số: 596/BC-UBND

Hương Xuân, ngày 30 tháng 9 năm 2020

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện dự án trồng cam Nam Đông trên địa bàn xã Hương Xuân từ ngày 01/01/2018 đến 20/9/2020**

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ban KT-XH Hội đồng nhân dân xã Hương Xuân về việc giám sát công tác thực hiện dự án trồng cam Nam Đông trên địa bàn xã Hương Xuân. UBND xã báo cáo cụ thể như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG.**

Xã Hương Xuân được sát nhập từ tháng 01/2020. Tổng diện tích đất tự nhiên 1.884,58 ha; dân số 4613 khẩu/1165 hộ (trong dân tộc thiểu số 21 hộ/54 khẩu). Trong những năm qua được sự lãnh đạo của cấp huyện, sự quan tâm giúp đỡ của các ngành cấp trên; vai trò lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động nhân dân; phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành nên đã đạt được một số kết quả trong kinh tế như sau: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 237,3 ha; Tổng sản lượng lương thực có hạt 717,1 tấn; Thu nhập kinh tế vườn bình quân 57,74 triệu đồng/ha. Trong năm chăn nuôi tổng đàn gia súc có 5129 con, đàn gia cầm có 81.000 con.

#### **II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN.**

##### **1. Công tác tuyên truyền.**

- **Công tác tuyên truyền trong cơ quan:** Ban hành văn bản chỉ đạo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, chương trình kế hoạch của UBND xã, kết luận của chủ tịch UBND xã trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng của ủy ban nhân dân xã. Hàng năm, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chăm sóc, cải tạo và nâng cao giá trị kinh tế vườn. Qua đó đã triển khai một số nội dung liên quan đến các đề án, dự án, các hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất để toàn thể cán bộ, công chức trong xã nắm được rõ nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia. UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo làm vườn và phân công cụ thể cán bộ, công chức phụ trách từng thôn theo dõi, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

- **Công tác tuyên truyền trong nhân dân:** Ngay sau khi UBND xã triển khai kế hoạch chăm sóc, cải tạo và nâng cao giá trị kinh tế vườn, các thôn tổ chức họp dân nhằm triển khai kế hoạch làm vườn, tuyên truyền vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia

đình, vận động nhân dân mạnh dạn trồng cam Nam Đông, chuối đặc sản và một số loại cây trồng theo đề án phát triển nông nghiệp của huyện giai đoạn 2016 – 2020. Ngoài ra chỉ đạo, giao trách nhiệm, phân công cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện. Qua đó nắm chắc các nội dung được phân công để báo cáo hàng tháng hoặc phản ánh qua giao ban, các cuộc họp các vấn đề khó khăn, vướng mắc để cùng giải quyết.

## **2. Xây dựng các văn bản cụ thể hóa thực hiện đề án.**

- **Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án:** Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển dự án cam Nam Đông và có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có đăng ký tham gia dự án trồng cam Nam Đông. HĐND xã đã ban hành các Nghị quyết về chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện. UBND xã cụ thể hóa bằng các kế hoạch làm vườn, kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các đề án phát triển nông nghiệp theo đề án của huyện.

Sau khi nhận được Quyết định giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của UBND huyện, Đảng ủy, HĐND đã cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế. UBND xã triển khai hội nghị sản xuất nông nghiệp và xây dựng các giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu để tổ chức thực hiện.

Xây dựng các kế hoạch chuyên đề (lập vườn, chăn nuôi...): Hàng năm, UBND xã ban hành kế hoạch chăm sóc, cải tạo và nâng cao giá trị kinh tế vườn, hướng dẫn nhân dân cắt, tỉa những cây không có hiệu quả, trồng mới những loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn.

## **3. Tổ chức lực lượng chỉ đạo ngành nông nghiệp.**

- **Việc thành lập Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hàng năm và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo:** Ngay từ đầu năm UBND xã thành lập BCD làm vườn. Ban chỉ đạo làm vườn có nhiệm vụ rà soát hiện trạng đất đai, cây trồng vườn nhà của tất cả các hộ gia đình có vườn trên địa bàn xã, lập kế hoạch, quy hoạch định hướng việc lập vườn cho các hộ gia đình phát động phong trào cải tạo và chăm sóc vườn, duy trì phong trào thường xuyên. Tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng phát triển nông nghiệp của huyện Nam Đông giai đoạn 2016 – 2020.

- **Việc kiểm tra, đôn đốc lực lượng được phân công chỉ đạo và đánh giá tình hình chỉ đạo với phân loại cán bộ cuối năm:** Căn cứ vào nhiệm vụ của các thành viên ban chỉ đạo. Hàng tháng từng thành viên phải báo cáo cụ thể những việc đã thực hiện được, qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên cuối năm sẽ được phân loại, đánh giá cán bộ, công chức cuối năm.

## **4. Tình hình Quy hoạch nguồn lực.**

Hiện nay trên địa bàn xã Hương Xuân Quy hoạch 05 vùng để tập trung trồng cam trong thời gian tới gồm vùng ở thôn 9, thôn 10, thôn 11 vùng Nam Đông thôn Tây Linh và vùng Âm Phủ Thôn Phú Nhuận. Với diện tích khoảng 60

ha. Qua việc qui hoạch vùng tập trung để định hướng cho nhân dân cùng tham gia để có chế độ đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước về lâu dài.

### **5. Việc sử dụng các nguồn lực.**

Tình hình thực hiện dự án trồng cam: Từ năm 01/1/2018-20/9/2020 có 46 hộ tham gia dự án trồng cam với diện tích là 22,24 ha, cụ thể như sau:

+ Năm 2018: Số hộ tham gia là 17 hộ với diện tích là 3,81 ha. Trong đó tình hình phát triển tốt là 0,94 ha/3 hộ; trung bình 2,77 ha/13 hộ; xấu 0,1 ha/1 hộ.

+ Năm 2019: Số hộ tham gia là 11 hộ với diện tích là 2,68 ha. Trong đó tình hình phát triển tốt là 2,34 ha/8 hộ; phát triển trung bình là 0,34 ha/3 hộ.

+ Năm 2020 đến nay đã đăng ký là 15,75 ha/38 hộ. Đã nhận giống là 4,68 ha/17 hộ.

*Đánh giá chung:* Trong những năm qua nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những cây có thu nhập thấp sang những loại cây có hiệu quả kinh tế cao theo đề án phát triển nông nghiệp của huyện. Bước đầu một số diện tích đã cho thu nhập cao cho hộ gia đình, đã hình thành một số mô hình mẫu (vườn mẫu) cho nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan và học tập nhân rộng. Nhân dân đã nhận thấy hiệu quả kinh tế từ các mô hình trên và từng bước chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

### **6. Mạng lưới dịch vụ.**

Hiện nay trên địa bàn xã có 01 tổ hợp tác cung cấp giống cây trồng và 02 hợp tác xã cung cấp đầy đủ các vật tư thiết yếu để phục vụ cho nông nghiệp. Bên cạnh đó các thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã còn là cầu nối hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho bà con nhân dân.

Tình hình tiêu thụ nông sản: Các sản phẩm hàng hóa nông sản được làm ra đều được tiêu thụ dễ, thị trường tiêu thụ tin tưởng vào những mặt hàng nông sản của địa phương. Đặc biệt là cam Nam Đông đã xây dựng thương hiệu nên thị trường tiêu thụ rộng, sản phẩm làm ra cung cấp không đủ.

## **III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN.**

### **1. Đánh giá chung dự án trồng cam từ 01/01/2018 đến 20/9/2020.**

Trong những năm qua thực hiện đề án phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã Hương Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình hay ngày càng được nhân rộng.

Diện tích trồng theo dự án cam Nam Đông là 22,24ha/86ha, đạt 25,86%. Nguyên nhân là do người dân chưa nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng cam, còn lo ngại đầu ra của sản phẩm, không giám mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cây trồng, lo ngại về nguồn giống và công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia còn nhiều hạn chế.

Mô hình trồng cam theo dự án cam của huyện bước đầu có nhiều khó khăn nhưng đến nay nhiều hộ đã nhận thấy được hiệu quả kinh tế để tham gia. Nhiều

hộ đã chủ động tự mua giống để trồng mới đến nay diện tích toàn xã là 48,54 ha. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư lớn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao, một số mô hình mẫu cho nhân dân trong và ngoài tỉnh tới thăm quan học tập kinh nghiệm. Tạo ra thương hiệu sản phẩm cam Nam Đông.

## **2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.**

Một số hộ thiếu quan tâm đầu tư chăm sóc, cải tạo, lập vườn, vườn nên vườn tạp, vườn kém hiệu quả vẫn còn. Vẫn còn tình trạng sử dụng đất nông nghiệp đất sai mục đích.

Mặt bằng dân trí không đồng đều, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh, tổ chức sản xuất còn yếu. Thế hệ lao động lớn tuổi không còn đủ sức lao động để thực hiện chuyển đổi các loại cây có giá trị, thường sử dụng đất nông nghiệp, đất vườn để trồng keo và cây dễ trồng khác.).

Thực hiện các mô hình phát triển sản xuất về nông nghiệp: Thời tiết nắng hạn kéo dài nên cây phát triển kém. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chuyển đổi cây trồng, tham gia đề án trồng cam của huyện chưa cao. Người dân còn lo ngại đầu ra của các mặt hàng nông sản.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI.**

Một số nhận định phát triển nông nghiệp cho những năm tới: Khí hậu thời tiết diễn biến khó lường. Sâu bệnh gây hại cây trồng có khả năng phát triển mạnh gây hại một số đối tượng cây trồng. Dịch bệnh về gia súc, gia cầm vẫn có nguy cơ gây thiệt hại cho nông dân. Sản xuất nông nghiệp đang đứng trước những khó khăn như giá vật tư tăng, ngược lại mặt hàng nông sản lại giảm giá ảnh hưởng đến đầu tư thâm canh.

### **Mục tiêu:**

- Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về dự án cam Nam Đông và các hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị và hiệu quả trên một đơn vị sản xuất nông nghiệp. Đưa sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

- Phát huy tính tự chủ trong nhân dân và tăng cường tập huấn kỹ thuật trồng trọt học hỏi lẫn nhau để đầu tư phát triển nhân rộng.

### **Giải pháp:**

- Tiếp tục chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách cùng các đoàn thể về vận động, triển khai đến những hộ còn vườn tạp, vườn thu nhập thấp để động viên, đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao đời sống và ổn định lâu dài. Ban chỉ đạo sản xuất xã kiểm tra, khảo sát đất các hộ đăng ký tham gia các mô hình phát triển sản xuất. Chú trọng trồng đa cây, lấy ngắn nuôi dài. Quy hoạch vùng phù hợp với từng loại cây.

- Tích cực tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của huyện về dự án trồng cam Nam Đông để mọi người dân nắm rõ và tham gia thực hiện.

- Phát động phong trào: Tiếp tục phát động phong trào làm vườn, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi...

- Tăng cường công tác bảo vệ thực vật về tận thôn, cụm, hộ gia đình để hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Phát triển kinh tế vườn phải gắn với chăn nuôi để có sự hỗ trợ lẫn nhau.

#### **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.**

- Đề nghị các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn nhằm phổ biến kiến thức và kỹ thuật về một số mô hình phát triển sản xuất trong nông nghiệp có hiệu quả cho nhân dân trên địa bàn.

- Đầu tư hệ thống giao thông, hệ thống điện vào vùng sản xuất.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự án trồng cam Nam Đông trên địa bàn xã từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/9/2020 của UBND xã Hương Xuân./.

#### **Nơi nhận:**

- BTV Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- Ban KT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Bích Ngọc**